



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 19 มกราคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สศท.12ลุยเพชรบูรณ์จับตาหอม-กระเทียมเริ่มเก็บเกี่ยว"ผลผลิต"	แนวหน้า
2. รัฐให้สิทธิ3กลุ่มนำเข้าถั่วเหลืองภาษี0% แลกซื้อผลผลิตในปท.สูงขึ้น2บาท/กก.	ประชาชาติธุรกิจ
3. เล็งพื้นที่อีก10จังหวัดต่อยอดเกษตรอินทรีย์	คม ชัด ลึก
4. ไทยเพิ่มเป้าส่งไก่สดตีตลาดโลก	แนวหน้า
5. ก.เกษตรฯตั้งเป้าปี60แสนไร่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรยากไร้	สยามรัฐ
6. 'บิ๊กฉัตร'แจกไม่อันพื้นที่'สปก.'ให้คนจน	แนวหน้า
7. ยึดคืนที่ส.ป.ก.แล้ว3แสนไร่	มติชน
8. แจกสปก.3.1แสนไร่	โพสต์ทูเดย์
9. แจกทรานซิสเตอร์ฟงน้ำท่วมได้	ข่าวสด
10. พต.สั่งหมอดินเร่งช่วยชาวใต้เปิดแจก'พต.6'แก่น้ำเน่าเสีย	สยามรัฐ
11. เปิดศูนย์ช่วยเหลือ-ฟื้นฟูภาคใต้"กรมส่งเสริมการเกษตร"ระดมจนท.ดูแลผู้ประสบภัย	แนวหน้า
12. สมาชิกย่านตาขาวปันกำไรทำดีเพื่อพ่อ	สยามรัฐ
13. รุกขับเคี่ยวเกษตรแปลงใหญ่ เผยผลสำเร็จทะลุเป้า1.5ล้านไร่	ไทยโพสต์
14. ตามรอยที่พ่อสร้างด้านเกษตรเกษตรฯสนองพระราชดำริ...	สยามรัฐ
15. 'เกษตร' สานพระราชปณิธาน ลุยวิจัยพืชราคาแพงบนพื้นที่สูง	ประชาชาติธุรกิจ

\*\*\*\*\*

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 19 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13055

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 13.16

Ad Value: 11,844

PRValue (x3): 35,532

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สศท.12ลุยเพชรบูรณ์จับตาหอม-กระเทียมเริ่มเก็บเกี่ยว'ผลผลิต'

## สศท.12ลุยเพชรบูรณ์ จับตาหอม-กระเทียม เริ่มเก็บเกี่ยว'ผลผลิต'

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศท.) เปิดเผยว่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะหอมแดงและกระเทียม ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์ (สศท.12) ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตหอมแดง และกระเทียม ปี 2559/60 ช่วงเดือนธันวาคม 2559 พบว่า หอมแดง มีเนื้อที่เพาะปลูก 3,352 ไร่ เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 89 ผลผลิตรวม 7,530 ตัน กระเทียมมีเนื้อที่เพาะปลูก 2,025 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ผลผลิตรวม 1,828 ตัน

สำหรับผลผลิตหอมแดง และกระเทียม จะเริ่มเก็บเกี่ยวเดือนมกราคมนี้ และออกตลาดมากที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 50 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับผลผลิตภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวออกตลาดพร้อมกันหลายจังหวัดรวมทั้งเพชรบูรณ์ ตลอดช่วงเดือนธันวาคม ถึงมีนาคม ซึ่งหากเกษตรกรเห็นว่าราคาหอมแดง และกระเทียมสดช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวยังไม่เป็นที่พอใจ สามารถมัดจุกแขวน ชะลอการขายผลผลิตไว้ก่อนได้ เมื่อผลผลิตภาคอื่นๆ เริ่มออกตลาดลดน้อยลงประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไป คาดว่าราคาจะสูงขึ้น จึงทยอยนำออกขายได้ต่อไป

# รัฐให้สิทธิ3กลุ่มนำเข้าถั่วเหลืองภาษี0% แลกซื้อผลผลิตในปท.สูงขึ้น2บาท/กก.

เปิดตัวผู้มีสิทธินำเข้า 3 กลุ่ม ต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกรภายในประเทศ ตามขั้นคุณภาพปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 2 บาท/กก. ในราคาไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำที่กำหนด หลัง ครม.มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดนำเข้าถั่วเหลือง 3 ปี ภายใต้ WTO โดยไม่จำกัดปริมาณในอัตราภาษี 0% ทั้งเกรดสกัดน้ำมัน เกรดผลิตอาหารสัตว์ และเกรดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

นางจันทร์จิตา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เห็นชอบการเปิดตลาดนำเข้าถั่วเหลือง 3 ปี ภายใต้กรอบ WTO โดยให้นำเข้าไม่จำกัดปริมาณในอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0 ซึ่งมีเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธินำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศจากเกษตรกรทั้งหมดในราคาที่กำหนดตามขั้นคุณภาพ โดยปรับราคารับซื้อขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจากปี 2559 กิโลกรัมละ 2 บาท ทุกขั้นคุณภาพ

สำหรับการเปิดตลาดนำเข้าถั่วเหลืองเป็นไปตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยผู้มีสิทธินำเข้ามี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้นำเข้าเพื่อสกัดน้ำมัน ได้แก่ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว 2.ผู้นำเข้าเพื่อผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ สมาชิกสมาคม

ปศุสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก สมาคมผู้ค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน และสมาคมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปและ 3.นำเข้าเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ บริษัท กรีนสปอต จำกัด บริษัท แลคตาซอย จำกัด บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด บริษัท ไทยซิม จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิคโคเคน บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัท บุญเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท โทฟูซัง จำกัด บริษัท อูเมะโนะ ฮานะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สหชลพิขผล จำกัด บริษัท หยั่น หว่อ หยุน จำกัด บริษัท ซีตี้ฟู้ด จำกัด บริษัท อินทัชธนกร จำกัด และบริษัท ตอยยิบัน ฟู้ดส์ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธินำเข้าข้างต้นต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกรภายในประเทศตามขั้นคุณภาพในราคาไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำที่กำหนด โดยเมล็ดถั่วเหลืองต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 ของน้ำหนัก มีการกำหนดขนาด สี สิ่งเจือปน เมล็ดเสีย และเมล็ดแตก จำแนกออกเป็น 3 ขั้นคุณภาพ ได้แก่ เกรดสกัดน้ำมัน เกรดผลิต

อาหารสัตว์ และเกรดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในราคา กิโลกรัมละ 17.50 บาท 17.75 บาท และ 19.75 บาท ณ ไร่นาตามลำดับ และบวกเพิ่มให้กิโลกรัมละ 0.75 บาท สำหรับการรับซื้อ ณ หน้าโรงงาน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองมักจะขายโดยไม่คัดเกรด จึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการจัดการคัดแยกคุณภาพเมล็ดถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ตามขั้นคุณภาพที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้และผลตอบแทนมากขึ้น

**ไม่มีโควตา - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ**  
เปิดตลาดนำเข้าถั่วเหลือง 3 ปี ภายใต้กรอบ WTO ไม่จำกัดปริมาณนำเข้าในอัตราภาษี 0% แต่มีเงื่อนไขต้องซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศจากเกษตรกรในราคาที่กำหนด





## เล็งพื้นที่อีก 10 จังหวัด ต่อยอดเกษตรอินทรีย์

●กระทรวงเกษตรฯ เล็งอีก 10 จังหวัด พัฒนา  
สู่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ ต่อยอด “ไฮโดรโมเดล”  
ป้อนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวง  
เกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐาน  
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่ง  
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ  
ขยายผลการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ตาม  
นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ โดยนำ “ไฮโดรโมเดล”  
ซึ่งเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบไปพัฒนา  
ต่อยอดการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่

พร้อมขยายผลไปสู่จังหวัดที่มีศักยภาพ  
ด้านการผลิตเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 10 จังหวัด  
 อาทิ พัทลุง หนองคาย อุบลราชธานี ลำพูน  
ลำปาง เพชรบูรณ์ สงขลา กาฬสินธุ์ สุรินทร์  
ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ  
เพิ่มพื้นที่และชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ  
ประเทศมากขึ้น

โดยภายในปี 2561 ตั้งเป้าพื้นที่ จ.ไฮโดร  
เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 6 หมื่น  
ไร่ จากเดิมที่มีประมาณ 4 หมื่นไร่ รวมเป็น 1  
แสนไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์

กว่า 3.5 หมื่นตัน รวมทั้งผลิตผลไม้ชนิดอื่น ๆ  
 อาทิ แตงโม ผักต่างๆ รวมถึงสัตว์น้ำและไข่  
ไก่ ป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
 ขณะเดียวกันยังมุ่งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์  
 ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 10% และ  
 มีเป้าหมายส่งเสริมขยายตลาดเกษตรอินทรีย์  
 หรือ ออแกนิก ได้ประมาณ 20-30%

น.ส.ศุจดเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  
แห่งชาติ (มกอช.) กล่าวเสริมว่า มกอช.มี  
แผนร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 และกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต  
 และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ระดับภาค  
 นำร่อง จ.พัทลุงและขอนแก่น ใช้แนวคิดไฮโดร  
โมเดลเป็นต้นแบบเชื่อมโยงธุรกิจ เป็นการ  
เตรียมพร้อมด้านการรับรองมาตรฐาน การ  
ขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีแนวโน้ม  
เพิ่มขึ้นในอนาคต และตอบสนองเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  
ปี 2559-2564

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการ  
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประมาณ 1.6  
ไร่ เกษตรกรกว่า 5,000 ราย ได้ผลผลิต  
สินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ 5 หมื่นตัน

# ไทยเพิ่มเป้าส่งออกสดดีตลาดโลก

## ● เกษตรราคาดีบั่นยอดส่งออกทะลุ7.5แสนตัน9.6หมื่นล้าน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกษัตริย์ผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ได้เดินทางเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ส่งออกอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดเกาหลีใต้และสิงคโปร์อนุญาตนำเข้าไก่สดไทยได้แล้ว จึงนับว่าปีนี้จะเป็ปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีของการส่งออกไก่ไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯพร้อมจะเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าไก่สดไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้เจรจาผลักดันการส่งออกไก่สดไทยในหลายๆ เวทีอย่างต่อเนื่อง หลังไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งกรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

มาตรฐานสินค้ามากกว่า 720,000 ตัน มูลค่ากว่า 92,000 ล้านบาท ซึ่งปริมาณการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นกว่า 7% เมื่อเทียบกับปี 2558 และคาดการณ์ว่าปี 2560 ประเทศไทยจะมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกได้กว่า 750,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 96,000 ล้านบาท

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของไทยทั้งระบบ ประกอบด้วย การพัฒนา ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึงระดับฟาร์มจนมีมาตรฐานระดับโลก

“ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ อันดับ 3 ของโลก รองจาก บราซิล และสหรัฐอเมริกา และได้รับความเชื่อมั่นจากหลายๆประเทศอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุกของไทยส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี และล่าสุดประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับปริมาณการผลิตและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในปี 2559 พบว่า ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก

กลับมาได้จนถึงระดับฟาร์มจนมีมาตรฐานระดับโลก



# ก.เกษตรฯตั้งเป้าปี60แสนไร่ จัดหาที่ดินให้เกษตรกรรายไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมีขอบด้วยกฎหมายว่า สำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) บังคับใช้ใน 3 กรณี มีเป้าหมาย 438 แปลง เนื้อที่ 443,501 ไร่ ใน 28 จังหวัด กรณีที่ 1 ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เป้าหมาย 431 แปลง เนื้อที่ 437, 145 ไร่ ใน 27 จังหวัด กรณีที่ 2 ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินลีสสิทธิเข้าทำประโยชน์แล้ว และครอบครองโดยบุคคลที่มีใช้รับการจัดที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป เป้าหมาย 2 แปลง เนื้อที่ 448 ไร่ ใน 2 จังหวัด และกรณีที่ 3 ที่ดินที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ ส.ป.ก.แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เป้าหมาย 5 แปลง เนื้อที่ 5,908 ไร่ ใน 3 จังหวัด

สำหรับผลการดำเนินการยึดคืนเป็นที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 310,167 ไร่ คืนให้ผู้ครอบครองเดิม เนื่องจากมีหลักฐานการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น น.ส.3, น.ส.3ก เนื้อที่ 126,919 ไร่ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความชัดเจนสถานะของที่ดินว่าอยู่ในเขตปฏิรูป

ที่ดิน หรือเขตป่าไม้ 6,415 ไร่ ซึ่งอยู่ใน จ.ชุมพร

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่าปีนี้มีแผนพัฒนาที่ดินที่ยึดคืนมาได้คือ 1.พัฒนาปรับปรุงที่ดินให้มีความพร้อมเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) นำไปจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในปี 2560 เนื้อที่ 100,000 ไร่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานทหารร่วมดำเนินการ ระยะแรกจะดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ 30,000 ไร่ ให้เสร็จภายในเดือน เม.ย.60

ส่วนระยะที่ 2 ที่เหลือ 70,000 ไร่ จะดำเนินการจัดที่ดินให้เสร็จภายในเดือน ก.ย.60 รวมทั้งฝึกอาชีพให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 โดยใช้เงินงบประมาณและเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2.จัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ครอบครองอยู่เดิมตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน มิ.ย.60 และสามารถมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรภายในเดือน ส.ค.60

## ยึดคืนที่ส.ป.ก.แล้ว3แสนไร่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมีขอบด้วยกฎหมาย ผลการดำเนินการยึดคืนเป็นที่ดิน ส.ป.ก.เนื้อที่ 310,167 ไร่ คืนให้ผู้ครอบครองเดิม เนื่องจากมีหลักฐานการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น น.ส.3, น.ส.3 ก. เนื้อที่ 126,919 ไร่ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาสถานะของที่ดินว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือเขตป่าไม้ 6,415 ไร่

นายสมปอง อินททอง เลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าวว่า ปีนี้ ส.ป.ก.มีแผนการดำเนินการพัฒนาในที่ดินที่ยึดคืนมาได้ คือ 1.พัฒนาปรับปรุงที่ดินให้มีความพร้อมเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) นำที่ดินไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรต่อไป คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ในเนื้อที่ 1 แสนไร่

นายสมปองกล่าวว่า 2.จัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ครอบครองอยู่เดิมตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 และสามารถมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560



# “บิกนั้ตร” แจกไม้แ่ัน

## พื้นที่'สปก.'ให้คนจน นำร่อง7จว.-รายละเอียดไร่ เล็งตามสอยนายทุนอีก ลอต2เอาคีน2.3แสนไร่

“บิกนั้ตร” อั้ฉฉัดหนักแจก ส.ป.ก.แ่่มพิักัด 3.1 แสนไร่  
นำร่องก่อน 7 จังหวั้จัดเกษตรกรเข้าทำกินรายละเอียด 6 ไร่  
พร้อมจ่อเชือดลอตสองอีก 2.3 แสนไร่ ไล่ยี้ด  
คีนจากนอมินี-นายทุน ซ้อขายเปล่ียนมือ ด้าน  
เลขาฯส.ป.ก.เดินหน้าปิดหมายศาลยี้ดคฤหาสน์หรือ  
อ.ปากซ้อง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที 18 มกราคม พล.อ.ฉั้ตรชัย สาริกัลยะ  
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ▶▶▶ ต่อ : สปก. -หน้า 11

### สปก.

เปิดเผยถึงผลการดำเนินการตามคำสั่ง  
หน.คสช. ที่ 36/2559 การยี้ดคีนพื้นที่  
ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
โดยใช้ ม.44 ว่าได้ยี้ดคีน เนื้อที่ 310,167 ไร่  
ซึ่ง ส.ป.ก. จะนำไปพัฒนาจัดสรรให้เกษตรกร  
เข้าทำกินแล้ว ซึ่งจะเร่งให้เสร็จภายใน 2 ปี  
โดยส่วนแรกจัดแปลงพื้นที่แจกเกษตรกร 7  
จังหวั้ เนื้อที่ 30,742 ไร่ มี จ.นครราชสีมา  
เนื้อที่ 1,028 ไร่ จะจัดให้เกษตรกรนำร่อง  
แปลงแรก 200 ราย เข้าทำกินในเดือนมี.ค.นี้  
จ.กาญจนบุรี 1,223 ไร่ แปลงสวนส้ม 3 แปลง  
คือ สวนส้มธารนร ทรายทอง และมิตรเกษตร

จ.เชียงใหม่ 5,958 ไร่ ซึ่งประชาคมในพื้นที่  
ต้องการให้ทำสวนส้มต่อไปและจัดสรรให้กับ  
ผู้มีคุณสมบัติเกษตรกร โดยถูกไร่ของบริษัท  
หากลาออกมาก็สามารถมาลงรายซ้อขอรับที่ดิน  
ได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาของ กทช.จังหวั้ก่อน  
ส่วน จ.ละเซิงเทรา เนื้อที่ 1 พันกว่าไร่ ไม่ปรากฏ  
ว่าที่ดินของบริษัทสวนปากคคี 3 หมื่นกว่าไร่  
อยู่ในขายใช้มาตรา 44 คนจึงให้ ส.ป.ก.จังหวั้  
กลับไปตรวจสอบการถือครองที่ดินทั้งหมด  
และส่งสถานะของที่ดินกลับมาส่วนกลางโดยเร็ว  
สำหรับ จ.สระแก้ว เนื้อที่ 8 พันกว่าไร่  
โดยมีของตระกูลคัจ 3 แปลง รวม 1 พันกว่าไร่  
จ.ชลบุรี 600 ไร่ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสวนปาล์ม  
2 แปลง รวม 3 พันไร่ ซึ่งทั้งหมดจะจัดสรร  
ถึงมือเกษตรกรรายละเอียด 6 ไร่ ภายในเดือนเม.ย.

โดยจ.นครราชสีมา จะเป็นจังหวั้แรกที่แจก  
ให้เกษตรกร 200 ราย เข้าพื้นที่ในเดือนมี.ค.นี้  
ขณะเดียวกันได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล  
การครอบครองผิควัดอุประสงค์การใช้ที่ดินส.ป.ก.  
เช่น นอมินี นายทุน ซ้อขายเปล่ียนมือ ตั้งแต่  
100 ไร่ขึ้นไปทั่วประเทศ 28 จังหวั้ เนื้อที่  
2.3 แสนไร่ ที่จะเร่งดำเนินการให้เสร็จในเดือน  
มี.ค.นี้เช่นกันและนำสรุปผลส่งมายังคนอีกหนหนึ่ง  
เพื่อดำเนินการเรียกคีนพื้นที่ส.ป.ก. ลอตสอง

ด้าน นายสมปอง อินทรทอง เลขาธิการ  
ส.ป.ก.กล่าวว่า ในส่วนการจัดสรรระยะสอง  
เป็นเนื้อที่ส.ป.ก. 70,000 ไร่ โดยจะส่งมอบ  
ให้ กทช. จัดสรรให้เกษตรกรภายในเดือน  
ก.ย.2560 ส่วนระยะสามจัดให้เกษตรกรเป็น  
รายครัวเรือน เนื้อที่ 150,000 ไร่ จะจัดสรร  
ให้เกษตรกรตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559  
ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการในพื้นที่  
ส่วนที่เหลือ ส.ป.ก.ได้ขอรับการสนับสนุน  
หน่วยทหารช่างของ ทบ.เข้าดำเนินการ  
ซึ่งหน่วยทหารช่างได้เข้าสำรวจพื้นที่เป้าหมาย  
ปี 2560 แปลงรวม ระยะที่ 1 เนื้อที่ 30,742 ไร่ แล้ว  
บางส่วนได้เคลื่อนย้ายเครื่องมือช่างเข้า  
พื้นที่แล้ว เช่น แปลงนายชูเกียรติ ดั่งพงษ์  
ปราษฎ์ อ.ปากซ้อง จ.นครราชสีมา สำหรับ  
แปลงเรียกคีนพื้นที่ส.ป.ก.เนื้อที่ 600 กว่าไร่  
อ.ปากซ้อง จ.นครราชสีมา ซึ่งถือครองแทน  
อดีตนายตำรวจระดับสูง ยังมีสิ่งปลูกสร้าง  
เป็นคฤหาสน์หรือในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาสำนวนของอัยการจังหวั้ที่ต้อง  
มาปิดหมายยี้ดคฤหาสน์ดังกล่าวและหลังจาก  
ปิดหมายแล้วให้เวลา 30 วัน ในการร้อถอน  
ย้ายออกไป ถ้าไม่ร้อหลังพ้นกำหนด ส.ป.ก.  
ต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งพื้นที่  
ตรงนี้จะใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ของ ส.ป.ก.ในการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร  
และเป็นแหล่งเกษตรเชิงท่องเที่ยว



# แจกสปก.3.1แสนไร่

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กฉัตร” เตรียมแจก สป.ป.ก. 3.1 แสนไร่ นำร่องเกษตรกร รายละ 6 ไร่ พร้อมจ่อเชือดล็อตสอง อีก 2.3 แสนไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการ ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 การยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ครอบครอง โดยมีขอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ ม.44 ว่าได้ยึดคืนเนื้อที่ 310,167 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก.จะนำไปพัฒนาจัดสรรให้เกษตรกร เข้าทำกิน โดยกำหนดให้เสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งในปี 2560 มีเป้าหมายแจก 2.6 แสนไร่ และที่เหลือทั้งหมดจะ ดำเนินการแจกให้ได้หมดภายในปี 2561

นายสมปอง อินทพรทอง เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ในส่วนแรกจะแจก เกษตรกร 7 จังหวัด เนื้อที่ 30,742 ไร่

มี จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 1,028 ไร่ จะ จัดให้เกษตรกรนำร่องแปลงแรกให้ เกษตรกร 200 รายเข้าทำกินใน เดือน มี.ค.นี้ ซึ่งเป็นแปลงของ นาย ชูเกียรติ ตั้งพงษ์ปราษฎย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับแปลงเรียกคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ของ พล.ต.ต.ชาลี เกษะนันท์ เนื้อที่ 600 กว่าไร่ อ.ปากช่อง ซึ่งเป็นผู้ถือ ครองแทนนายตำรวจใหญ่ ยังมีสิ่ง ปลุกสร้างเป็นคฤหาสน์หรือในพื้นที่โดย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวน ของอัยการจังหวัด ที่ต้องมาปิดหมาย ยึดคฤหาสน์ดังกล่าวและหลังจาก ปิดหมายแล้วให้ระยะเวลา 30 วันในการรื้อถอนย้ายออกไป ถ้าไม่รื้อหลัง พ้นกำหนดทาง ส.ป.ก.ต้องดำเนินการ ทางกฎหมายต่อไป ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะใช้ เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ ส.ป.ก.ในการถ่ายทอดความรู้ให้

เกษตรกรและเป็นแหล่งเกษตรเชิง ท่องเที่ยว พื้นที่ จ.กาญจนบุรี 1,223 ไร่ ฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 1,000 กว่าไร่ สระแก้ว เนื้อที่ 8,000 กว่าไร่ ซึ่งยึดมาจาก ตระกูลเทียนทอง 3 แปลงรวม 1,000 กว่าไร่ ชลบุรี 600 ไร่ สุราษฎร์ธานี เป็น สวนปาล์ม 2 แปลง รวม 3,000 ไร่ ซึ่งทั้งหมดจะจัดสรรถึงมือเกษตรกร รายละ 6 ไร่ ภายในเดือน เม.ย. โดย จ.นครราชสีมาจะเป็นจังหวัดแรกที่จะ แจกให้เกษตรกร 200 ราย เข้าพื้นที่ ในเดือน มี.ค.นี้

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 28 จังหวัด ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลการครอบครองผิวดินประสงค์ การใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เช่น นอมินี นายทุน ซื้อขายเปลี่ยนมือตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป เนื้อที่ 2.3 แสนไร่ ให้สรุปให้จบภายใน เดือน มี.ค.นี้ เพื่อเสนอ รมว.เกษตร และสหกรณ์ดำเนินการต่อไป ■

## แจกทรานซิสเตอร์ฟังกน้ำท่วมใต้

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายอสมติน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ว่า คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีมติมอบเงินให้ผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท ซึ่งดำเนินการแล้ว และนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานีในวันที่ 26 ม.ค.นี้ และจะมอบเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมารับมอบเช็คจากนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตในพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนเป็นหลัก และได้เร่งรัดให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

“ในที่ประชุมได้คุยกันอยู่แล้วว่า เงินจากกองทุนบริจาค 300 กว่าล้านจะต้องเอาไปช่วยประชาชนแน่นอน แต่คงไม่ใช่เอาไปแจก เพราะไม่เช่นนั้นเงินที่มีอยู่คงไม่พอ ไม่อยากส่งเงินลงไปอย่างไม่มีเป้าหมาย แต่ต้องการไปเติมเต็มส่วนที่ยังขาด ทั้งนี้ มีการพูดถึงว่าเมื่อน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 มีการซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์ไปแจกประชาชนแต่ละครัวเรือนเพื่อใช้ฟังข่าวสารของราชการ ราคาไม่แพงมาก แต่ก็กำลังดูอยู่ว่าจะต้องใช้แค่ไหน อย่างไร มีเงินพอหรือไม่ ทรานซิสเตอร์ละ 200-300 บาท ก็ต้องดูกันก่อนว่าจะอย่างไร อยากช่วยทั้งหมด แต่ต้องดูความเหมาะสม” นายอสมตินกล่าว

ขณะที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 24 ม.ค.ที่จะถึงนี้ กระทรวงเกษตรฯจะเสนอของบกลางช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่ครม.เมื่อวันที่ 17 ม.ค. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอุทกภัย จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ในเดือนก.พ.ไว้ที่ 1,900 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุมทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ ที่กำหนดให้ชดเชยอัตราครัวเรือนละ 3,000 บาท

## พต.สั่งหมอดินเร่งช่วยชาวใต้ เปิดแจก'พต.6'แก้หน้าเน่าเสีย

**พต.:** นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ตามนโยบาย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงสั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนและพบปะเกษตรกร เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลจัดการดิน พืช และน้ำภายหลังน้ำลดให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในสวนไม้ผล เพราะน้ำท่วมขังนานๆ ทำให้ไม้ผลบางชนิดอาจจะมีลมได้ ดินขาดการระบายอากาศ รากของต้นไม้ขาดอากาศออกซิเจนต้นไม้ตายได้ และยังทำให้อินทรีย์วัตถุในดิน เศษพืชและสัตว์ต่างๆถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนเกิด

ก๊าซที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อรากไม้ผล ทำให้ประสิทธิภาพการดูดน้ำและธาตุอาหารของพืชลดลง รากของพืชและลำต้นไม้ผลอ่อนแอลง ซึ่งโรคและแมลงจะเข้าทำลายจนเกิดความเสียหายได้

นายสุรเดชกล่าวว่า ทั้งนี้ ในหลายพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนานทำให้หน้าเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น เกิดมีลูกน้ำและยุงซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยประชาชนจึงขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน สารเร่งซูเปอร์พต.6 ทำสารบำบัดน้ำเน่าเสียและช่วยขจัดกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถขอรับบริการสารเร่งซูเปอร์ พต.6 ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินในเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร.0-2941-1565 หรือกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน โทร.0-2579-8515



# เปิดศูนย์ช่วยเหลือ-ฟื้นฟูภาคใต้ 'กรมส่งเสริมการเกษตร'ระดมจนท.ดูแลผู้ประสบภัย

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้สั่งการระดมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) ในภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัย 10 จังหวัด เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหาย 1,055,090 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 273,372 ไร่ พืชไร่ 46,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 735,365 ไร่ และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 449,524 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นหน่วยประสานการรับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบอุทกภัยหรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ

สำหรับการช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ประกอบด้วย 1.การช่วยเหลือเร่งด่วนตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ครึ่งปีแรก 3,000 บาท โดยขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ บันทึกข้อมูลในระบบ

แล้ว จำนวนเกษตรกร 453,571 ครัวเรือน งบประมาณ 1,360.71 ล้านบาท และกรมได้ตรวจสอบความถูกต้อง สามารถส่งข้อมูลแล้ว จำนวน 7,112 ครัวเรือน วงเงิน 21.34 ล้านบาท

2.สำหรับการช่วยเหลือ กรมส่งเสริมการเกษตรจะสำรวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ กรณีข้าว หากเสียหาย ได้ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวน ไร่ละ 1,690 บาท ทั้งนี้ แนะนำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและคาดว่าพื้นที่จะเสียหาย ถ่ายภาพแปลงเสียหายไว้เป็นหลักฐาน และเร่งมาแจ้งความเสียหาย ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

3.สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตรจะเปิด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฟื้นฟูการเกษตรและอบรมความรู้เพื่อสร้างอาชีพ และผลิตพืชอาหารในการบริโภคในครัวเรือนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวม

ทั้งกำชับให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะบูรณาการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป

# สมาชิกย่านตาขาวปันกำไรทำดีเพื่อพ่อ

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ร่วมทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทักเงินปันผล 0.5% สมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์มอบให้โรงพยาบาลจังหวัดตรัง

ตรัง: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าฯ จังหวัดตรัง ร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลจังหวัดตรังตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางสมจิต ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง นายนิพนธ์พุ่มประธานสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตรัง ได้จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมตกแต่งสถานที่เพื่อถวายสักการะในสหกรณ์ต่างๆ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่พระองค์ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย และทรงมีพระราชกรณียกิจ ตรากตรำพระวรกายมายาวนานถึง 70 ปี เพื่อสร้างคามอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือผู้ป่วยอีกด้วย

ด้าน นางสมจิต ส่องสว่าง สหกรณ์

จังหวัดตรัง กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการจัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และกิจกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดตรัง โดยสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 5,779 คน ได้ร่วมใจทำดีบริจาคเงินปันผลร้อยละ 0.5 เป็นเงินจำนวน 820,000 บาท และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สมทบอีก 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 840,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สำหรับใช้กับผู้ป่วยหนักในห้องไอซียู) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยในการให้บริการแก่ประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

# รุกขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ เผยผลสำเร็จทะลุเป้า 1.5 ล้านไร่

**ไทยโพสต์** ● กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้มผลงานพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทะลุเป้า 1.5 ล้านไร่ สร้างรายได้เกษตรกร 9.6 หมื่นราย รวมกว่า 4,218 ล้านบาท พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ความยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 ว่า จากการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยยึดพื้นที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุกหรืออะกรีแมป (Agri-Map) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย รวมกันผลิตสินค้าเกษตร พร้อมจัดหาปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิตร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิต และให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ในสินค้า 9 ประเภท ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผักและสมุนไพร ไม้ผล หม่อน กัญชง ไม้ปาล์ม และประมง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 96,697 ราย พื้นที่รวมกว่า 1.5 ล้านไร่ ซึ่งประสบผลสำเร็จแล้ว 480 แปลง จากทั้งหมด 600 แปลง

นอกจากนี้ยังพบว่า การดำเนินงานใน 12 ชนิดสินค้าหลักจาก 9 ประเภท ซึ่งคิดเป็น 92% ของพื้นที่แปลงใหญ่ สามารถก่อให้เกิดรายได้ในภาพรวมถึง 4,218 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตจำนวน 1,505 ล้านบาท มูลค่าจากการลดของต้นทุน 2,713 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ยคนละ 41,060 บาท

นายสมชายกล่าวว่า ส้มโอเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ ได้คัดเลือกดำเนินการส่งเสริมในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรส้มโอ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ถือเป็นต้นแบบการผลิตส้มโอ

แปลงใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จทั้งด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ มีพื้นที่ 510 ไร่ สมาชิกจำนวน 137 ราย เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) 25 ราย ได้ผลผลิตรวม ประมาณ 780 ตันปี ที่ผ่านมารวมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มฯ นี้ นำส้มโอแปลงใหญ่เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือจีเอพี (GAP) ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 64 ราย และอยู่ระหว่างพัฒนาแปลงเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยการห่อผลส้มโอด้วยกระดาษคาร์บอน เพื่อให้ได้ผลผลิตส้มโอพรีเมียมเกรดซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น ตลาดโมเดิร์นเทรด และส่งออกได้มากขึ้น ทำให้ขายได้ราคาดี นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน พร้อมวางแผนการผลิตให้เก็บเกี่ยวได้ในช่วงตรุษจีนและสารทจีน และส่งเสริมให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมทั้งจัดทำระบบตามสอยย้อนกลับโดยใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและผู้บริโภคด้วย และขณะนี้อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ (GI)

“การส่งเสริมการผลิตส้มโอแปลงใหญ่สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จาก 4,755 บาทต่อไร่ เหลือไร่ละ 4,000 บาท คิดเป็น 10% ทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตจาก 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,800 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 20% นอกจากนี้ สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 30 บาทต่อกิโลกรัม และส้มโอพรีเมียมเกรดยังมีมูลค่าสูงขึ้นจาก 120 บาท/ผล เป็น 300 บาทต่อผล หรือเพิ่มขึ้นผลละ 170 บาท ทำให้เกษตรกรมีโอกาสทางการตลาดและมีรายได้สูงขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว



## ■ เกษตรฯสนองพระราชดำริขยายผลงานวิจัยพืชสร้างอาชีพชาวเขา

## ตามรอยที่พ่อสร้างด้านเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน “รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ตามรอยที่พ่อสร้าง” สืบสานงานตามพระราชดำริด้านเกษตรพร้อมขยายผลงานวิจัยพืชสู่เกษตรกรใช้ได้จริงเปิดช่องทางสร้างอาชีพสร้างรายได้บนพื้นที่สูง

**เชียงใหม่:** นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตามรอยที่พ่อสร้าง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายสุวิทย์กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เคยเสด็จฯมายังศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ถึง 3 ครั้ง คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2523 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2525 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2527 โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบุกเบิกก่อตั้งระยะแรกผ่านโครงการหลวงเพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชาวไทยภูเขาทั้งยังลดพื้นที่ปลูกฝิ่นรวมทั้งลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำและลดการทำไร่เลื่อนลอยทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาหารบริโภคเพียงพอในชุมชนสามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น นายสุวิทย์กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังมุ่งแสดงผลการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสู่สาธารณชน เช่น การทดสอบพันธุ์พืชจากต่างประเทศ การขยายพันธุ์พืชที่ผ่านการทดสอบสู่เกษตรกร และการศึกษาระบบปลูกพืชอื่นๆ รองรับมูลนิธิโครงการหลวงในการวิจัยพืชเมืองหนาว เป็นต้น พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตตลอดจนมุ่งขยายผลงานวิจัยด้านพืชไปสู่เกษตรกรซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับฟาร์มเป็นช่องทางสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายสุวิทย์กล่าวว่าผู้ที่เข้าชมงานฯจะได้เรียนรู้ประวัติการทรงงานด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำเส้นทางตามรอยที่พ่อสร้าง ให้พสกนิกรได้ศึกษาเรียนรู้ 6 จุดหลัก ประกอบด้วย 1.ศาลาวิชาการและนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืชขยายผลสู่เกษตรกร 2.ศาลารถพระที่นั่ง 3.ต้นบัวและแมคาเดเมียทรงปลูก 4.หุบรับ

เสด็จและพลับพลาทรงงาน 5.แปลงกาแพทอดพระเนตรและโรงแปรรูปกาแพ และ 6.เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินแปลงทดลองแมคาเดเมีย กาแพ บัว และศาลาชมวิ

“กรมวิชาการเกษตรได้สนองงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงและขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และน่าน ได้แก่ กาแพอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 แมคาเดเมียพันธุ์เชียงใหม่ 400 พันธุ์เชียงใหม่ 700 พันธุ์เชียงใหม่ 1,000 และบัวพันธุ์บารมี 1 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น”



# 'เกษตร' สานพระราชปณิธาน ลุยวิจัยพืชราคาแพงบนพื้นที่สูง



**ย้อน** วนกลับไปเมื่อปี 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 เสด็จฯ และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์บุกเบิกพัฒนาพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง กรมวิชาการเกษตรจึงได้สานต่อพระราชปณิธานตามพระราชดำริด้านวิจัยพืชไร่ เปิดช่องทางสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกร เช่น แมคคาเดเมีย ที่นับว่าเป็นพืชอนาคตที่พระองค์พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร

ได้สนองงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงและขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และน่าน ได้แก่ กาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 แมคคาเดเมียพันธุ์เชียงใหม่ 400 เชียงใหม่ 700 และพันธุ์เชียงใหม่ 1000 และบัวพันธุ์บารมี 1 ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง

## สานงานวิจัยพันธุ์พืชไร่

ขณะเดียวกันยังมุ่งแสดงผลการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยการทดสอบพันธุ์พืชจากต่างประเทศ การขยายพันธุ์พืชที่ผ่านการทดสอบสู่เกษตรกร เพื่อรองรับมูลนิธิโครงการหลวงในการวิจัยพืชเมืองหนาว พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 19 - อาทิตย์ 22 มกราคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4907

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 97.99

Ad Value: 132,286.50

PRValue (x3): 396,859.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เกษตร' สานพระราชปณิธาน ลุยวิจัยพืชราคาแพงบนพื้นที่สูง

ตลอดจนมุ่งขยายผลงานวิจัยด้านพืชไปสู่อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับฟาร์ม เป็นช่องทางสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง ซึ่งในปี 2560 จะเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ เช่น แมคคาเดเมีย ผลสดเพื่อการแปรรูปมากขึ้น

## “ขุนวาง” นำร่องพืชจาก ตปท.

ขุนวาง ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านขุนวาง จ.เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2523 แล้วทอดพระเนตรเห็นท้องทุ่งบริเวณนี้มีการปลูกฝิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงมีพระราชดำริสให้กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตรดำเนินการใช้ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นที่ทดลองและขยายพันธุ์พืชบนที่สูง เพื่อส่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรบนที่สูง “รวมถึงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น พระองค์ยังพระราชทานพันธุ์พืชที่ทรงนำมาจากต่างประเทศ ได้แก่ บัวผ้อ แมคคาเดเมียกาแฟ เพื่อให้เกิดการศึกษาว่าพืชเหล่านี้จะสามารถปลูกในประเทศไทยได้หรือไม่” เนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่าในอนาคต”

โดยเฉพาะแมคคาเดเมีย พระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญของพืชนี้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลจึงมีพระราชดำริให้กรมวิชาการเกษตรได้ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกแมคคาเดเมียแซมด้วยกาแฟอาราบิก้าเป็นหลักรองลงมาคือผักและสมุนไพร ทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมีย 55,000 ไร่ ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือ มีการขยายพื้นที่ปลูกปีละ 2,000-3,000 ไร่ ราคาผลผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดโดยราคาผลสดทั้งเปลือก 50 บาท/กก. อบเกลือ 1,000-1,500 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ในระยะหลังได้มีการส่งออกแมคคาเดเมียแปรรูปไปยังออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ส่วนในประเทศไทยมีความต้องการเฉลี่ยปีละ 4-5 ตัน



“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งให้นำแมคคาเดเมียมาศึกษาวิจัยจนเป็นพืชที่สามารถปลูกบนที่สูงของไทยได้ในที่สุด จึงทำให้แมคคาเดเมียเป็นพืชสู่อากาศที่มีคุณค่ามหาศาล ในปี 2559-2563 กรมวิชาการเกษตรตั้งเป้าหมายเน้นโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเกี่ยวกับแมคคาเดเมียให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป”

ส่วนปีงบประมาณ 2560 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้สนองงานพระราชดำริด้านการวิจัยพืชไว้โดยเฉพาะ ทั้งสิ้น 75 ล้านบาท และสนับสนุนจัดหาเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่ 8 ชนิด จำนวน 70,000 ชุด กระจายออกไปทุกจังหวัดผ่าน Single Command ตามแนวพระราชดำริ “เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรรายใหม่ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3,861 ราย กรมวิชาการเกษตรจะเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรร่วมกับบริษัทเอกชนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์”

## สร้างรายได้ 7 หลัก/ปี

นายธีระพงษ์ กันทะจิน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแมคคาเดเมียต้น จ.ลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันปลูกแมคคาเดเมีย 95 ไร่ กำลังผลิต 7 ตัน/ปี รายได้เฉลี่ย 7 หลัก/ปี ภายได้แบรนด์

“สุวรรณ” ส่งขายปลีกและขายส่งรูปแบบผลสดตามออร์เดอร์จากญี่ปุ่นและเกาหลีได้ ส่วนการแปรรูปจะเน้นขายในประเทศ อาทิ นำไปทำเป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง แปรรูปไอศกรีม คุกกี้ แต่ยอมรับว่าผลผลิตยังไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ